

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 30.17 บาท แนวโน้มแข็งค่า กรอบ 30.15-30.25 บาท

* บาท/ดอลลาร์เช้าวันนี้เปิดที่ระดับ 30.17-30.22 บาท แข็งค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 30.22-30.26 บาท แนวโน้มแข็งค่า ตามการอ่อนค่าของดอลลาร์ คาดกรอบวันนี้ 30.15-30.25 บาท

* ดีลเลอร์ ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า วันนี้เงินบาทเปิดตลาดที่ 30.17-30.22 บาท แนวโน้มแข็งค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน หลังดอลลาร์อ่อนค่า เมื่อเทียบกับเยนและยูโร หลังจากที่ยังคงมีข่าวของสื่อทำลายความหวังครั้งใหม่ที่ว่าสหรัฐและจีนใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงการค้า

* สถานีโทรทัศน์ CNBC รายงานว่า จีนมีทัศนคติเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลง อันเป็นผลจากการที่ปธน. โดนัลด์ ทรัมป์ไม่เต็มใจในการยกเลิกภาษี

* ต้องติดตามต่อไปว่าจะมีการยกเลิกภาษีที่เก็บต่อสินค้าของทั้ง 2 ฝ่าย เนื่องจากภาษีดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก โดยภาษีของสหรัฐอีกรอบต่อสินค้าจีนมีกำหนดมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 ธ.ค.

* ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐและนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประชุมร่วมกัน ณ ทำเนียบขาวในช่วงเช้าวานนี้ โดยหลังจากนั้น ปธน.ทรัมป์กล่าวผ่านทวิตเตอร์ว่า “มีการหารือทุกอย่าง ซึ่งรวมถึงดอกเบี้ย, อัตราดอกเบี้ยติดลบ, เงินเฟ้อต่ำ, การผ่อนคลาย, การแข็งค่าของดอลลาร์และผลกระทบต่อการผลิต, การค้ากับจีน, สหภาพยุโรป และอื่นๆ ฯลฯ” โดยระบุว่า การประชุมดังกล่าว “ดีและเป็นมิตร”

* ค่าเงินปอนด์ได้แรงหนุนเช่นกันจากการที่นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันของอังกฤษกล่าวว่า ผู้สมัครจากพรรคอนุรักษนิยมทุกคนในการเลือกตั้งได้ยืนยันที่จะสนับสนุนข้อตกลงเบริกซิทของเขา ซึ่งอาจจะเปิดกว้างต่อการผ่านข้อตกลงดังกล่าวในรัฐสภา

* แต่อย่างไรก็ดีค่าเงินบาทระยะนี้แข็งค่าจากการอ่อนค่าของดอลลาร์เป็นหลัก โดยคาดว่าวันนี้เงินบาทจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบที่ 30.15-30.25 บาท

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.83 จากวานนี้ 97.79

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย -514.64 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย -2,783.37 ล้านบาท

* ธปท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์วานนี้เท่ากับ 30.249 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้